
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๒ 
ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๗  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ผลกระทบจากโครงการแทรกแซงราคา
ยางพารา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดตาก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดเชียงราย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าการแก้ปัญหาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ  จํานวน  ๓๙๖  แห่ง  และอาคารที่พักข้าราชการ
ตํารวจ  จํานวน  ๑๖๓  แห่ง  ท่ัวประเทศ  โดย  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม   
อยู่บํารุง)  เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายชุมพล  จุลใส  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชุมพร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอให้แก้ปัญหาปาล์มและน้ํามันปาล์ม 
อย่างยั่งยืน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)   
เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  ร้อยตํารวจเอก นิติภูมิ  นวรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  แนวทางการติดต้ังอินเทอร์เน็ตฟรี 
ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  
สิทธิพันธุ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การพัฒนาขุดลอกลําน้ําพุงเก่า  ถาม  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
(นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา 
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ตามลําดับ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุง 
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม 
ภาษีประจําปีท่ีค้างชําระของหน่วยงานราชการ)  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ลําดับท่ี  ๒) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับท่ี  ..)  พ .ศ .  . . . .  
(ปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๓) 
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๓. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๔) 

ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ัง  ๓  ฉบับ  ในวาระที่  ๒   
ทีละฉบับ  ตามลําดับ  โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  คําปรารภ  แล้วเรียงตามลําดับมาตรา 
จนจบร่าง  และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่  ๓  ท้ัง  ๓  ฉบับ  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  
เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ   

๔. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ....  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๕) 

ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้  และได้ลงมติเห็นชอบด้วยกบั 
การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้ว  ตามมาตรา  ๑๔๗  (๓)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๑  นาฬิกา 

 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th 
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  จํานวน  ๓  ฉบับ  คือ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงประเภทของ

หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมภาษีประจําปีที่ค้างชําระของหน่วยงาน
ราชการ) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงน้ําหนักของรถ 
ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม  ตามมาตรา  ๑๔๗  (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จํานวน  ๑  ฉบับ  คือ 

- ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  .... 
 

********************************** 
 


